



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๘) ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังนี้

๑. ให้จัดการเรียนการสอนและการวัดผลทุกรายวิชา โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนในพื้นที่เป็นหลัก ทุกระดับการศึกษา ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ ให้คณะสถาบัน และวิทยาลัยกำหนดมาตรการป้องกันโดยคำนึงถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นสำคัญ

หากมีความจำเป็นหรือเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้คณะ สถาบัน และวิทยาลัยพิจารณาเพื่อปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่น ตามความเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ โดยให้เป็นไปตามบริบทสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ และประกาศของทางราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนจะต้องครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานที่หลักสูตรกำหนดไว้ การวัดประเมินผลให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ นักศึกษาได้รับองค์ความรู้และผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานในสาขาวิชาชีพ สำหรับการสอนแบบออนไลน์ให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานการศึกษาออนไลน์ โดยคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๒. การดำเนินการในรายวิชาสหกิจศึกษา การฝึกงานวิชาชีพ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โครงการ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ หรือรายวิชาอื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน ตลอดภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้ดำเนินการดังนี้

๒.๑ รายวิชาสหกิจศึกษา การฝึกงานวิชาชีพ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หรือรายวิชาอื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน ให้สามารถปรับเปลี่ยนระยะเวลาหรือกำหนดกิจกรรมอื่นมาทดแทนได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามการพิจารณาโดยคณะและสาขาวิชา โดยกิจกรรมทดแทนดังกล่าวจะต้องสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรหรือเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพหรือสภาวิชาชีพในสาขานั้น รวมถึงพิจารณาปรับวิธีการวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ หรือกิจกรรมอื่นทดแทนที่ได้ดำเนินการไป

๒.๒ รายวิชาโครงการ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ หรือรายวิชาอื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน ให้ดำเนินการตามบริบทของรายวิชา

๓. กรณีเกิดปัญหาหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยสั่งการได้ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร